



MDES จดหมายข่าว Weekly Newsletter

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Ministry of Digital Economy and Society

MDES News Update

ประจำวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560



แถลงผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งแรก

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงข่าวร่วมกับนางสาววิไลลักษณ์ ชูลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) และกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งได้เห็นชอบกับแนวความคิดการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการดิจิทัลชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบและหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

MDES Activity

การเสวนาเรื่อง “รอบรู้ ทันภัย Cyber”

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานเสวนา เรื่อง “รอบรู้ ทันภัย Cyber” ภายใต้โครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก หรือ โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber ณ โรงแรมที.เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560” งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทางที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวไปสู่ผู้อื่นต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



ทีโอที เตรียมพร้อมให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมพร้อมให้บริการ ไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนธุรกิจที่ ทีโอที ให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถบริการได้ภายในปี 2560 โดยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ การบริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz จะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน

ETDA ร่วมทำดีบริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวงของปวงไทย

ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 ได้จัดกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณข้างธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น G อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 ทั้งนี้ การบริจาคโลหิต ไม่เพียงแต่จะได้ทำบุญเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการตรวจสุขภาพของผู้บริจาคไปในตัวด้วย





ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ./ EGA
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และกรมที่ดิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของ
ทางราชการ และเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังกรมที่ดิน โดยมี นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
“การปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ”
พร้อมเปิดตัวการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร
(e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพฯ

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม จัดตั้งบริษัทลูก

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2560 มีมติ
เห็นชอบในหลักการให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) และ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ.กสท โทรคมนาคม) จัดตั้งบริษัทลูก ได้แก่
บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัทโครงข่ายระหว่าง
ประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ
เพื่อแก้ไขปัญหาของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ในการก้าวสู่
ความสามารถในการแข่งขันโดยการลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนระยะยาว ให้บริษัท
ที่จะจัดตั้งมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเทียบเท่ากับบริษัทเอกชนเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนในการประกอบธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ให้เสนอตามขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทลูก
ต่อไป และมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลฯ กำกับดูแลให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท
โทรคมนาคม ปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 และจัดตั้งบริษัทลูกข้างต้นให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว



TOT
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

CAT
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)